



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน หน้า 4 มูลค่าข่าว 258,480.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทำดีได้ดี...รางวัลเชิดชูผู้ทรง

คุณค่า ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559 **“ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ”** คนดีมีจิตสาธารณะและทำประโยชน์เพื่อบ้านเมือง ด้วยความเสียสละทุ่มเท เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ฝ่าฟันอุปสรรคนานา มีความ **“เก่งและดี”** อยู่ในตัว แถมยัง **“มีความกล้าหาญ”**

ทุกครั้งที่มีความไม่ชอบมาพากลใน “แวดวงการอุดมศึกษาไทย” เขาคนนี้จะถูกขันมาต่อกร แบบไม่ลดละ โดยอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย ไม่ใช่ **“ชนดะ”** ไม่เลือกที่ แต่ **“เขารชน”** แบบคนมีสติ มีปัญญาเป็นอาวุธ มีความเหมาะสมแล้ว ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอแสดงความยินดีด้วย

ผลงานการต่อสู้ ชนิดกัดไม่ปล่อยของ **ผศ.ดร.รัฐกรณ์** เป็นที่ประจักษ์อยู่ด้วยกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้แก้ปัญหามหาวิทยาลัยไทย **ไร้ธรรมภิบาล** การลุกขึ้นมาสะกิดสังคมไทย ให้ตื่นมาพบกับโลกแห่งความเป็นจริง หลังการสูญเสีย **“3 ดร.ราชภัฏพระนคร”** แม้ผู้นำองค์กรใส่เกียร์ว่าง



เปิดบ้าน
การศึกษา

ครูแจ่ม



รัฐกรณ์ คิดการ

ให้สติคนไทย การเปิดปิดภาคเรียนพร้อมกับอาเซียนนั้นไม่เหมาะกับนักเรียนไทย เพราะอาเซียนมีความหลากหลาย แต่ละประเทศไม่ตรงกัน พร้อมยกตัวอย่าง สปป.ลาว ปิดเทอมเพื่อให้นักศึกษาทำมา และที่โดดเด่น ต้องยกนิ้วให้แก่งานอุดมศึกษาออกจากระทรวงศึกษาธิการ ดันตั้งเป็น “กระทรวงอุดมศึกษา”

“ผมกราบลงดูช่วยดูแลให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำเรื่อง “เงินเดือน” ให้แก่พวกเราชาวอุดมศึกษา ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยด้วยครับ” ผศ.ดร.รัฐกรณ์ หยอดคำหวานถึง “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดในโลก

ว่ากันว่า งานอุดมศึกษาความจริงมีอยู่ 2 จุดสำคัญ คือ 1.กฎหมายหรือ พ.ร.บ.ที่เป็นอาวุธให้เจ้าหน้าที่ทำงาน และ 2.การตรวจคุมเข้มองค์กรที่ตรวจสอบทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากพบว่ามีความผิดก็ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด ด้วยมาตรการเด็ด 2 อย่างคือ 1.ยึดทรัพย์ 2.ติดคุกยาว เชื่อว่า **“โจรสล่อง”** คงกลัวหัวคนจะขอบอกๆ

